



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายระพีภัทร์)
รับที่ ๑๒๑๓
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรธนาธิการ โทร. ๐๒ ๙๔๐ ๕๕๙๓ ต่อ ๑๕๐
 ที่ กษ ๐๒๑๐/ ๘๖๒ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น
 รุ่นที่ ๒๗

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โปรดอนุมัติให้สถาบันเกษตรกรธนาธิการ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพนักงานองค์การมหาชนในกำกับ จำนวน ๕๔ คน ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันเกษตรกรธนาธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และโรงแรมพาวี่เลียน ริมนคร รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี นั้น

สถาบันเกษตรกรธนาธิการ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามจำนวนที่จัดสรรให้ส่วนราชการในสังกัดเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๒๗ จำนวน ๕๔ คน ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐



(นางสาวนฤมล สงวนวงศ์)
 ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรกรธนาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- อนุมัติ
- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด ต่อไป



(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น รุ่นที่ ๒๗

ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ สถาบันเกษตรวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

และโรงแรมพาวิลเลียนริมนิวแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
๑	นายอณัฐสร ตีลา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กองนโยบายและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
๒	นายสัมฤทธิ์ สมตน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๓	นางสาวพรพรรณ กำเหนิดสิงห์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
๔	นางนิศาชล ใจสวน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่๗
๕	นางสาวอัมไพวรรณ หมั่นแสน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่๗
๖	นางสาวจิราภรณ์ บุญคำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่๓
๗	นางสุพัสชา ไชยผง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่๓
๘	นายพิษณุ อยู่หาญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง
๙	นางสาวจิตรมาส จิตรพิศาล	นิติกรชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง
๑๐	นางสาวกฤติกา นิธิปริญญาวัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
๑๑	นางสาวดวงใจ สีทองเทียว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่๙
๑๒	นางสาวอุษณา บินฮาริส	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่๙
กรมประมง			
๑๓	นางปริญา สุทธินนท์	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
กรมปศุสัตว์			
๑๔	ว่าที่ ร.ต.สมยศ ชุนเกษ	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
๑๕	นางสาวภาณุดา บุนนาค	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖	นางสาวจตุพร ปัดถา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๗	นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๘	นางสาวสุภาพร นันทะชัย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม
๑๙	นางจิรัชญา รุ่งเรือง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน			
๒๐	นายมรุท ภูทองขาว	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
๒๑	นางสาวกนกวรรณ หาญสุขใจเจริญ	นักสำรวจดินชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
กรมวิชาการเกษตร			
๒๒	นายวีระพงษ์ เย็นอ่วม	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕
๒๓	นางสาวชนิษฐา วงษ์นิกร	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖
๒๔	นายชวิศร์ สวัสดิสาร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗
๒๕	นางสาวเขมมิการ์ โขมพัตร	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘
๒๖	นางสาวปิยธิดา อินทร์สุข	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
๒๗	นางสาววีรวิภา คล้ายพุก	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชสวน



ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร			
๒๘	นางสาวจิตรลดา บุ่งวิเศษ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองแผนงาน
๒๙	นางสาวจิตติมา ภูมิไชยโชติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
๓๐	นายอนุชิต ศรีฉัตรใจ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก
๓๑	นางสาวปรมาภรณ์ สุ่มจันทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี
๓๒	นางสาวเสาวณิต เทพมงคล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
๓๓	นายภูติศ ภาคอรธ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมสหกรณ์			
๓๔	นางรัชชยธรรณ พรมประเทศ	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
๓๕	นางสาวนางเยาว์ พุฒธานี	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๓๖	นายกิตติกร ยาสมุทร	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
๓๗	นางสาวชนัดดา กลมกลิ้ง	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
๓๘	นายปรีดา รอดนวล	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			
๓๙	นางสาวภัทรวดี เมฆพัฒน์	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
๔๐	นางจิราพร มารยาท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
๔๑	นายพงษ์พันธุ์ เรืองไทย	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
๔๒	นางสาวสาธิตา หอมนวล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
๔๓	นางสาวสโรชนี บุญยะรัตน์	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักกฎหมาย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			
๔๔	นายปิติ รุ่งเรือง	เศรษฐกรชำนาญการ	สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
๔๕	นางสาวกิตติมา จินตนสนธิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
๔๖	นางสาวสุพรรณษา สารมะโน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการข้าว			
๔๗	นางสาวเข็มพร เพชรภรณ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
๔๘	นางสาวเบญจวรรณ พลโคต	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
๔๙	นายนพรัตน์ อินศร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบและวิเคราะห์มาตรฐานข้าว กองตรวจรับรองมาตรฐานข้าว
๕๐	นางสาววาสิฎฐี พูลสวัสดิ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มควบคุมคุณภาพ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมหม่อนไหม			
๕๑	นางสาวเสาวนีย์ มีทรัพย์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
๕๒	นางสาวจิรติกร จุจันทร์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร			
๕๓	นางกุลิสรา ศักดิ์เรืองฤทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)			
๕๔	นางสาวสุธารณี ลิขิตปริญญา	นักวิเคราะห์สารสนเทศ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

